

มาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง

กรอบแนวคิดสำหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควร โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา และคุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน



มาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

๓. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม และ สมดุล / พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง



วารสารฟ้า—ขาว



วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๗ ปีการศึกษา
๒๕๕๕
โรงเรียนไชยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๑

การเดินทางไปราชการของขั

*** ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ครูชฎา คงพรศิริ

และนักเรียนผู้ปฏิบัติงานธนาคาร โรงเรียน ๑ คน ร่วม
ประชุมสัมมนาครู—นักเรียน และพี่เลี้ยงธนาคาร โรงเรียน
ณ โรงแรมไคมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*** ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ครูสุชน พรหมพฤกษ์

และครูอรุษา เลิศวราพรพงศ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ณ ห้องทีวลิป โรงแรมนิภาการ์เด็น อำเภอ เมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*** ๑๐ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ คุณครูอุษา นิลเอี่ยม

และครูสาคร ทองกลิ่นเข้าร่วมการอบรมพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*** ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ครูขวัญจิตร มากมี

และครูสังพร องอาจ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย ณ โรงเรียนท่าชนะ อำเภوتاชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเดินทางไปราชการของ

*** ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ครูบษยาพร เครือพัฒน์
พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ คน

เข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบไป-กลับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาสังกัดสทศวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ณ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*** ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ มีประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนไชยวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
ครูสังคมศึกษา โรงเรียนละ ๒ คน (ม.ต้น จำนวน ๑ คน
และ ม.ปลาย จำนวน ๑ คน) ของ สพม. ๑๑

*** ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ มีการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไชยวิทยา ซึ่งผู้เข้าอบรม
เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*** ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ครูสุชน พรหมพฤกษ์

พร้อมทั้งนักเรียน ๕๐ คน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน ป้องกัน แก้วไข ร่วมกันขจัดภัย ห่างไกลจาก ยาเสพติด
และในโครงการเดียวกันนี้ ครูอัจฉริยะ นิ่งราวี ได้นำนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีสดริงเยาวชนค่ายภัยยาเสพติด
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุม
(ศาลาประชาคม) อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม Open House

คุณครูประยูร ทองอุ่น คุณครูศิริรัตน์ บัวชู
คุณครูอรทัย ศรีวิเชียร และคุณครูอัฟฟาน พิงธรรมเดช
ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๑ คน
เข้าร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านธรรมชาติ
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๕๕ บรรยากาศเต็ม
ไปด้วยความสุข สนุกสนาน ของนักเรียนและคุณครู



บรรยากาศภาพความประทับใจ